



บี.กริม - เมอร์ค

ร่วมพลังปลูกชีวิตให้ป่าชายเลน

พิมพ์วิสา มกรพงศ์¹

บี.กริม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2561 “Together We Grow 2018 : Help Grow Mangrove Forest Life – ปลูกชีวิตให้ป่าชายเลน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่าที่เมอร์ค ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับพนักงานเพื่อตอบแทนสังคมไทยที่เราอาศัยอยู่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ยังมีพันธมิตรอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 5000 ต้น ให้กับป่าชายเลนในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2561 “Together We Grow 2018 : Help Grow Mangrove Forest Life – ปลูกชีวิตให้ป่าชายเลน” เป็นโครงการปลูกป่าปีที่ 12 ของ เมอร์ค ประเทศไทย ซึ่งในปีนีเมอร์ค ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่ช่วยปรับสมดุลให้ธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศ เป็นสถานอนุบาลสัตว์น้ำ และป้องกันการถูกกัดเซาะของชายฝั่งจากคลื่นลมและพายุ “ผมมองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ ชุมชน สังคม และโลกที่เราอาศัยอยู่ การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย หรือการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายหรือเสียหายไปให้กลับคืนมา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราต้องใส่ใจและร่วมมือร่วมใจกัน ในฐานะหัวหน้าโครงการปลูกป่าชายเลนของเมอร์ค ประเทศไทยในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี” จิรพันธ์ หล่อตระกูลชัย ผู้ดูแลโครงการฯ กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด

นายพงษ์ศักดิ์ เรืองปฏิกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เรียวเอสเตท จำกัด กล่าวว่า ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งพลังงานและอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์ตามธรรมชาติ ป่าชายเลนมีส่วนช่วยลดผลกระทบของภัยทางธรรมชาติต่อผู้คนที่อยู่อาศัยใกล้ชายฝั่งจากกระแสลมและคลื่นพายุ รวมถึงเป็นแหล่งที่จะมีการสังเคราะห์แสงของพืชสูงมาก ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ที่สำคัญการอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมดีเป็นหนึ่งในปัจจัยต่อความเป็นอยู่ที่ดี อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายที่ดำเนินควบคู่ไปกับธุรกิจของ บี.กริม พร้อมกับเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เติบโตควบคู่กันไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการส่งเสริมด้านศาสนา การศึกษา สิ่งแวดล้อม กีฬา ดนตรี ศิลปะ โครงการเพื่อสังคมที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น อันได้แก่ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย, โครงการการศึกษาทวิภาคีไทย - เยอรมันร่วมกับกรมอาชีวศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลน และ โครงการ IT ลัญจกร ฯลฯ

¹ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บี.กริม